



ฉบับที่ 16/2563

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยได้รับผลดีจากปัจจัยวันหยุดยาวพิเศษ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลงตามการผลิตในหมวดอาหารและหมวดชิ้นส่วนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุนส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ในส่วนของรายได้เกษตรกรชะลอลงจากราคาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่ำตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคากลุ่มพลังงานและอาหารสด สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบางแต่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ลดลง ทางด้านภาคการเงิน ณ เดือนตุลาคม 2563 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ในทุกหมวดการใช้จ่าย โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลงทั้งกลุ่มสินค้าจำเป็นและสินค้าไม่จำเป็น เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายหมวดบริการที่หดตัวน้อยลงจากปัจจัยวันหยุดยาว ในส่วนของการใช้จ่ายหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลงจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้จัดจำหน่าย และความต้องการของธุรกิจขนส่งและลูกค้าเกษตรกรในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดยังหดตัว ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านรายได้แรงงานนอกภาคเกษตรที่ลดลงและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังอ่อนแอ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของทางการและปัจจัยวันหยุดยาว เป็นผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพัก ที่หดตัวน้อยลงในทุกเครื่องชี้ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง โดยยังเป็นผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง จากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวที่ชะลอลง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สำหรับราคาสุกรยังขยายตัวดี ตามความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยผลผลิตข้าวเปลือกนาปีขยายตัว เนื่องจากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น สำหรับในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงบ้างในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกแต่ความเสียหายน้อยกว่าปีก่อน นอกจากนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอในช่วงออกดอก อีกทั้งสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตในหมวดอาหารและหมวดชิ้นส่วนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ โดยหมวดอาหารปรับตัวดีขึ้นตามการผลิตเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปประเทศฟิลิปปินส์ จากอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ส่วนหมวดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัว โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การทำงาน Work from home ไปยังตลาดเมียนมา สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในทิศทางทรงตัวจากคำสั่งซื้อที่ปรับดีขึ้นในตลาดเอเชียและยุโรป ในส่วนของการผลิตในหมวดเครื่องประดับ เพอร์นิเจอร์ และสิ่งทอ ยังหดตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฐานต่ำปีก่อนที่พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้ล่าช้า โดย**รายจ่ายประจำ** ขยายตัวตามการใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และค่าตอบแทน สำหรับ**รายจ่ายลงทุน** ขยายตัว จากการใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสถาบันการศึกษาและกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

การลงทุนภาคเอกชน ยังทรงตัวในระดับต่ำ โดยการ**ลงทุนเพื่อการผลิต**ยังคงหดตัว จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ซบเซาส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง ขณะที่**การลงทุนก่อสร้าง**ขยายตัวเล็กน้อยตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับดีขึ้นบ้าง โดยเฉพาะตลาดบ้านแนวราบราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาทขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการส่งออกผลไม้ไปจีนโดยเฉพาะลำไยอบแห้ง และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมาจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลังจากด้านชายแดนแม่สอด-เมียวดี กลับมาเปิดได้ตามปกติ ด้าน**การนำเข้า**ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็นสำคัญ เนื่องจากโรงงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว กลับมาผลิตได้เพิ่มขึ้นหลังจากมีการซ่อมโรงไฟฟ้าในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ขยายตัว สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง แต่ปรับดีขึ้นสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ลดลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมยังมีจำนวนมาก

ภาคการเงิน ณ เดือนตุลาคม 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝากและบางส่วนเป็นเงินเยียวยาของภาครัฐที่ยังตกค้าง ด้าน**สินเชื่อคงค้าง**ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากโครงการสนับสนุนการมีบ้านของประชาชน ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามภาวะของเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1169

E-mail: ChotipaK@bot.or.th